



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดเวลาการรับสมัคร และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	สังกัด
๑	๐๐๑	นางสาวจรงค์ ตั้งละมัย	ผู้อำนวยการโรงเรียน	โคกปรังวิทยาคม	สพม.๔๐
๒	๐๐๒	นายชาติรี พรมคำ	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านท่าเยี่ยม	สพป.พช.เขต ๓

กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๓ รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมบัตรข้าราชการ และบัตรสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีทึบหรือสีกรมท่า

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจได้สอบเอกสารตามข้อเท็จจริง ตามที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบรับสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ.,ก.จ. หรือ ก.ค.ไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ม.เป. -

(นายบรรเจิง เกียรติพิริยะ)

ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ.เพชรบูรณ์

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ